

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146/SLĐTBXH-TTr

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

VĂN PHÒNG CHỨC NĂNG
KẾ PHẠM quá trình giải quyết đơn
của ông Dương Đình Tiên

CÔNG VĂN ĐẾN

Giờ ...C... Ngày 07/8...

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kính chuyên: T.S.D.

Thực hiện Công văn số 3912/UBND-TCD, ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển đơn ghi tên ông Dương Đình Tiên (gọi tắt ông Tiên) trú quán xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 6469/VPCP-KSTT ngày 22/6/2017) đơn có nội dung kiến nghị về việc năm 1984 ông được hưởng chế độ thương binh 21%, bệnh binh 61% nhưng đến năm 1987 không được hưởng trợ cấp.

Với nội dung đơn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp UBND huyện Kỳ Anh, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng; Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân Khu 4; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An để kiểm tra, tìm kiếm, khai thác tài liệu, rà soát, tra cứu hồ sơ, danh sách theo dõi, quản lý tại các cơ quan quản lý trước đây; đồng thời triển khai nhiều cuộc gặp gỡ với ông Dương Đình Tiên, để cung cố hồ sơ, thông tin, sớm xem xét giải quyết kịp thời đơn kiến nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã có các Văn bản báo cáo, trả lời kết quả giải quyết vụ việc của ông Dương Đình Tiên và hướng dẫn ông Tiên làm hồ sơ để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định hiện hành: số 59/SLĐTBXH-TTr, ngày 13/6/2016; số 23/SLĐTBXH-TTr, ngày 15/4/2016; số 258/SLĐTBXH-TTr, ngày 15/3/2016 và các văn bản trả lời của các cơ quan chức năng, với nội dung cụ thể như sau:

I. Kiểm tra, xác minh:

1. Làm việc với ông Dương Đình Tiên

Ngày 27/02/2016 và ngày 8/6/2016 tại nhà riêng ông Dương Đình Tiên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lâm tiến hành làm việc với ông Tiên và ông Dương Đình Lựa con trai ông Tiên, để nắm rõ một số nội dung có liên quan và thu thập thông tin, kiểm tra tài liệu gốc hiện tại ông Tiên đang lưu giữ, kết quả:

(1) Quyết định số 3034/TBXH ngày 01/7/1984 của Ty Thương binh Xã hội Nghệ Tĩnh (Căn cứ Quyết định số 78-CP ngày 13/01/1978 của Hội đồng Chính phủ và Thông tư số 13/TT ngày 15/8/1978, Ty Thương binh Xã hội Nghệ Tĩnh ban hành Quyết định số 3034/TBXH ngày 01/7/1984 nêu trên), tại Điều 2 có nội dung ông Dương Đình Tiên được hưởng trợ cấp bệnh binh hàng tháng từ ngày 01/7/1984 đến ngày 30/6/1986 mỗi tháng 24đ ba tháng 72 đồng.

Trong quyết định không có nội dung nào ghi hạng, tỷ lệ bệnh binh.

Theo ông Tiên cho biết ông chỉ duy nhất đi khám sức khỏe một lần và được cơ quan chức năng cấp quyết định, được hưởng chế độ từ năm 1984 đến 9/1987.

(2) Sổ khám sức khỏe có dấu đỏ mờ không đọc được, không có tên và chữ ký của cơ quan, đơn vị cấp, tại trang 24 đánh giá kết quả có ký tên Nguyễn Minh Khai, đóng dấu đỏ mờ không đọc được. Trong sổ khám sức khỏe có nội dung: đồng chí Tiến đã được cấp sổ thương binh hạng một vĩnh viễn; không có họ tên đầy đủ (Dương Đình Tiến), chỉ có tên.

Trong sổ khám sức khỏe không có nội dung nào ghi bệnh binh.

(3) Sổ mua lương thực xác lập ngày 13/7/1985 của Phòng Lương thực (có dấu đỏ của Ban Tài chính giá cả) cấp cho ông Dương Đình Tiến, địa chỉ Kỳ Lâm, Kỳ Anh trong đó có ghi phần bán lương thực và tem chuyên lương đến tháng 9/1987. Trong sổ mua lương thực không có nội dung nào ghi tỷ lệ, hạng thương binh và tỷ lệ, hạng bệnh binh.

(4) Lý lịch Quân nhân do ông Dương Đình Tiến khai ngày 3/8/1972 khai tại C2 D37QK4 có nội dung: ông Dương Đình Tiến sinh 1944; nhập ngũ năm 1962 xuất ngũ năm 1971, tái ngũ năm 1972. Lý lịch Quân nhân không có dấu của đơn vị cấp, xác nhận. Trong lý lịch quân nhân không có nội dung nào ghi bệnh binh, thương binh.

Trong 4 loại giấy tờ nêu trên không có nội dung nào ghi hạng, tỷ lệ mất sức lao động đối với chế độ bệnh binh 61% của ông Dương Đình Tiến.

Đến tại thời điểm làm việc, ngoài 4 loại giấy tờ nêu trên ông Dương Đình Tiến không cung cấp được giấy tờ gốc gì khác có nội dung thương binh và bệnh binh của ông Dương Đình Tiến, ông Tiến không có Sổ thương binh.

Ý kiến của ông Dương Đình Tiến, ông Tiến đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Quân đội đã bị thương và được hưởng chế độ bệnh binh nay ông Tiến đề nghị các cơ quan chức năng phục hồi lại chế độ bệnh binh và chế độ thương binh cho ông.

2. Làm Việc với các cơ quan quản lý về thương binh, bệnh binh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát, tra cứu hồ sơ, danh sách theo dõi, quản lý tại: Cục Người có công Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng; Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân Khu 4; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp tra cứu, tìm kiếm danh sách, hồ sơ thương binh và bệnh binh của ông Dương Đình Tiến, kết quả không có hồ sơ và tên danh sách thương binh và bệnh binh của ông Dương Đình Tiến; không có các loại giấy tờ thông báo cho ông Tiến đi giám định lại chế độ bệnh binh, không có hồ sơ cắt, đình chỉ chế độ thương binh và bệnh binh của ông Dương Đình Tiến.

II. Xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên:

Để có cơ sở giải quyết đơn kiến nghị về chế độ thương binh và bệnh binh đối với ông Dương Đình Tiến đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1208/UBND-VX1 ngày 25/3/2016; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 529/SLĐTBXH-TTr ngày 16/5/2016 đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Người có công xem xét hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết chế độ thương binh và bệnh binh đối với ông Dương Đình Tiến.

Cục Người có công Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1167/NCC-CS1, ngày 06 tháng 6 năm 2016 trả lời như sau:

1. Về chế độ bệnh binh

Theo quy định tại Quyết định số 78-CP ngày 13/4/1978 và Thông tư số 13-TBXH ngày 15/8/1978, đối với bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 41% đến 59% được Hội đồng giám định y khoa nơi cư trú khám lại theo định kỳ hai năm một lần. Sau khi khám lại, nếu vẫn còn mất sức lao động từ 41% trở lên thì bệnh binh được tiếp tục hưởng chế độ, nếu sức khỏe hồi phục, không còn mất sức lao động từ 41% trở lên thì thôi hưởng chế độ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Dương Đình Tiến được xác lập hồ sơ bệnh binh theo Quyết định 78-CP ngày 13/4/1978 và hưởng chế độ bệnh binh theo Quyết định số 3034/TBXH ngày 01/7/1984 của Ty Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh và không thực hiện đi khám, giám định lại sức lao động thì không có cơ sở giải quyết chế độ bệnh binh.

2. Về chế độ thương binh

Hiện nay ông Dương Đình Tiến cung cấp Sổ khám sức khỏe có ghi bị thương đã được cấp sổ thương binh hạng 1 vĩnh viễn, nội dung phản ánh trong sổ không đầy đủ thông tin, tuy nhiên qua tra cứu của cơ quan quản lý trước đây như nêu ở trên không có tên ông Dương Đình Tiến, quê quán xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh; trú quán xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Do đó chưa có đủ cơ sở để kết luận ông Dương Đình Tiến đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thương binh.

III. Kết luận, kiến nghị:

1. Kết luận

Từ những kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Các phòng chức năng phối hợp với các cơ quan có liên quan để tìm kiếm, khai thác thông tin, cũng cố hồ sơ liên quan xin ý kiến giải quyết của cơ quan quản lý cấp trên để có căn cứ xem xét giải quyết chế độ đảm bảo đúng quy định của pháp luật tuy nhiên:

Đối với chế độ bệnh binh: Theo quy định tại Quyết định số 78-CP ngày 13/4/1978 và Thông tư số 13-TBXH ngày 15/8/1978, đối với bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 41% đến 59% được Hội đồng giám định y khoa nơi cư trú khám lại theo định kỳ hai năm một lần. Sau khi khám lại, nếu vẫn còn mất sức lao động từ 41% trở lên thì bệnh binh được tiếp tục hưởng chế độ, nếu sức khỏe hồi phục, không còn mất sức lao động từ 41% trở lên thì thôi hưởng chế độ. Theo đó hồ sơ bệnh binh của ông Dương Đình Tiến được xác lập theo Quyết định 78-CP ngày 13/4/1978 hưởng chế độ bệnh binh theo Quyết định số 3034/TBXH ngày 01/7/1984 của Ty Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh và không thực hiện đi khám, giám định lại sức lao động thì không có cơ sở giải quyết chế độ bệnh binh.

Đối với chế độ thương binh: Với những tài liệu về thương binh ông Dương Đình Tiến cung cấp như nêu ở trên không có hồ sơ, tên lưu trữ tại các cơ quan quản lý Nhà nước trước đây do đó chưa có đủ cơ sở để kết luận ông Dương Đình Tiến đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thương binh, vậy không có căn cứ, thiếu cơ sở pháp lý để phục hồi lại chế độ thương binh đối với ông Dương Đình Tiến.

2. Với nội dung trên, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục kiến nghị

Đối với ông Dương Đình Tiên: Hiện nay ông Dương Đình Tiên còn lưu giữ các giấy tờ có liên quan đến quá trình tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Quân đội, có ghi bị thương, để đảm bảo quyền lợi cho ông đề nghị ông Tiên trực tiếp đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Kỳ Lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh để được hướng dẫn, xác nhận thương binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng.

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng của mình phối hợp hướng dẫn xác lập, xác nhận thương binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đối với ông Dương Đình Tiên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các cấp, các ngành có liên quan, quan tâm chỉ đạo và trả lời ông Dương Đình Tiên biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Trụ sở tiếp CDUBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy QS tỉnh;
- Ông Dương Đình Tiên (thay trả lời);
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- UBND huyện Kỳ Anh;
- Phòng LĐTBXH huyện Kỳ Anh;
- UBND xã Kỳ Lâm;
- Lưu VT, TTr.

